

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2565

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือสมาชิกในภาวะเศรษฐกิจถดถอย

อาศัยอำนาจตามใน ข้อ 67 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 จึงกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้

1. สมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างประจำสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือลูกจ้างที่รับบำเหน็จรายเดือน หรือเป็นเจ้าของหน้าที่ประจำของสหกรณ์นี้ หรือเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ สังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งได้โอนหรือออกจากราชการประจำโดยไม่มีความผิด ซึ่งมีอายุไม่เกิน 55 ปี สมาชิกสามารถส่งเงินงวดชำระเงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกรวมกันหักได้ไม่เกิน ร้อยละ 80 ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น

ทั้งนี้ สมาชิกที่มีอายุเกิน 55 ปี ให้ส่งชำระหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 (สมาชิกสามารถส่งเงินงวดชำระเงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกรวมกันหักได้ไม่เกิน ร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น)

2. สมาชิกสามัญที่เป็นพนักงานราชการ

2.1 สมาชิกซึ่งมีอายุไม่เกิน 55 ปี สามารถส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกรวมกันหักได้ไม่เกิน ร้อยละ 80 ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น

ทั้งนี้ สมาชิกที่มีอายุเกิน 55 ให้ส่งชำระหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 (สมาชิกสามารถส่งเงินงวดชำระเงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกรวมกันหักได้ไม่เกิน ร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น)

2.2 การส่งเงินงวดชำระหนี้ จำนวนงวดชำระหนี้ ให้ส่งชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 งวด

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีความเสี่ยงในการรับชำระหนี้การให้เงินกู้อย่างใด คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565



(นายบุญเลิศ ใจดี)

รองประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด